

DU XUÂN ĐI LỄ ĐẦU NĂM – NÉT ĐẸP VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT



Đôi với mỗi người dân Việt Nam, đi lễ chùa đầu năm là nét văn hóa truyền thống được hình thành từ lâu, tạo nên bức tranh đa sắc trong nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Du xuân, lễ hội năm Giáp Thìn diễn ra với các nghi thức dâng hương, tế lễ được thực hiện với tâm linh thành kính, trang nghiêm, đảm bảo quy định

Dịp đầu xuân năm mới, có người chọn đi du lịch tại những vùng đất xa xôi; có người đi chùa văn cảnh, xin lộc đầu năm, cũng có những người chỉ đến nhà họ hàng, bà con cô bác, bè bạn thăm hỏi, chúc tết. Không cần phải đến những nơi ồn ào, náo nhiệt, du xuân chỉ đơn giản là ra khỏi nhà để tận hưởng không khí mùa Xuân ấm áp, ngắm nhìn vạn vật nảy nở, sinh sôi.

Người Việt đi du xuân trong tâm thế hoan hỉ. Họ khoác lên mình những bộ quần áo mới sắc sỡ, trao nhau những nụ cười ấm áp và ánh mắt yêu thương. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, bộn bề, nhưng tết đến, dường như tất cả mọi người đều tạm quên những phiền lo của năm cũ để cùng nhau du xuân, đón chào một năm mới rực rỡ, nhiều may mắn.

Người Việt cũng tin rằng, đi lễ chùa đầu năm không đơn giản để ước nguyện mà đó còn là thời gian để mọi người tìm về với chốn tâm linh sau những năm tháng vất vả trong cuộc mưu sinh. Hòa vào dòng người đi lễ đầu xuân, trong tiết trời se se lạnh, lất phất giọt mưa xuân, ta như cảm nhận được sự giao hòa của đất trời khi vào Xuân.

Được sự đồng ý của Chi ủy, ban chấp hành Công đoàn trường Tiểu học Giang Biên có tổ chức cho tập thể cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường tham gia du xuân tại một số cảnh đẹp là đền chùa tại Tuyên Quang. Đến các điểm đoàn dừng chân, các thành viên trong đoàn đều thấy được vẻ đẹp và sự bình yên nơi chốn tôn nghiêm. Ngày đầu Xuân Giáp Thìn năm 2024, tại các ngôi đền, chùa trên địa bàn Tuyên Quang rộn ràng không khí người dân đi du xuân lễ chùa cầu an, cầu may cho một năm mới. Lượng người đi lễ đền, chùa không quá đông đúc, chen lấn. Đi lễ đầu xuân không chỉ để cầu nguyện những điều tốt đẹp cho gia đình, người thân bạn bè, mà còn là dịp để thưởng lãm cảnh đẹp, nét thanh tịnh tại chốn linh thiêng trong tiết xuân và là dịp để hiểu thêm về nét văn hóa truyền thống của dân tộc, bổ sung thêm kiến thức lịch sử của bản thân.

Một số hình ảnh du xuân của đoàn trường Tiểu học Giang Biên









Người thực hiện:

Nguyễn Thị Hồng Hạnh